

ชื่อสารนิพนธ์ การมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ผู้เขียน นางสาวจิตติพร จันทร์ตัน
สาขาวิชา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
ปีการศึกษา 2554

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมคิด ด้านการมีส่วนร่วมวางแผน ด้านการมีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรม ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมติดตามประเมินผล 2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ทั้ง 5 ด้าน ตามตัวแปรอิสระ ได้แก่ อาชีพหลัก จำนวนหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และ 3) ปัญหาและอุปสรรคในการควบคุมและป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคั้งนี้ คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 255 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวนทางเดียว (One way – ANOVA)

ผลการวิจัยพบว่า

1. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ทั้ง 5 ด้านมีส่วนร่วมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏผลดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรม การมีส่วนร่วมคิด การมีส่วนร่วมติดตามประเมินผล ตามลำดับ และการมีส่วนร่วมวางแผนอยู่ในระดับปานกลาง
2. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีอาชีพหลักต่างกัน มีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ทั้ง 5 ด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้
3. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีจำนวนหลังคาเรือนที่รับผิดชอบต่างกันมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ทั้ง 5 ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้

4. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่มีระยะเวลาในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่างกัน มีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรคความดันโลหิตสูง โดยด้านการมีส่วนร่วมคิด ด้านการมีส่วนร่วมวางแผน ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้ ส่วนด้านการมีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรม ด้านการติดตามประเมินผล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้

5. ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรค พบว่าชุมชนไม่ยอมรับ อสม. ในเรื่องความรู้ความสามารถ อุปกรณ์ในการตรวจวัดมีไม่เพียงพอ ไม่มีการวางแผนกับหน่วยงานอื่น ขาดความร่วมมือจากองค์กรในชุมชน ชุมชนเป็นชุมชนเมืองทำให้การปฏิบัติงานยากลำบาก

Prince of Songkla University
Pattani Campus